
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

 *********************** 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี  ประธานกรรมการ 
๒. รศ. สุนีย์ ละกําป่ัน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา       กรรมการ 
๓. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๔. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๕. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๖. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๗. รศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๘. ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 

๙. ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 

๑๐. ผศ. ทวี  สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๑. รศ. จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๒. รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๔. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๕. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๖. ผศ. ขวัญเมือง แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๘. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๙. อ. ณิชชาภัทร ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๒๐. ผศ. ไชยนันต์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๒๑. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๒. รศ. จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๓. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๔. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
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๒. รศ. ประมุข โอศิริ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

๓. นางเปรมประภา นุตโรจน์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑.   ผศ. พร้อมลักษณ ์  สมบูรณ์ปัญญากุล       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม  
 ๒.    ผศ. สคุนธา ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 ๓.   นางสาวอุไรรัตน์  นาคเงิน ผู้จัดการสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.   นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนําบุคลากรใหม่ ๑ ราย คือ นางสาวเกล็ดแก้ว สทิธิชาติ ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
งานบริหารเคร่ืองมือกลาง สํานักงานคณบดี  จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 
  ๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 

  ๑) แต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  ได้รับ

การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข)  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศุภชัย ปิติกุลตัง ภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้รับการแต่งต้ังให้

ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาอนามัยครอบครัว) 
  ๒) ศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถยีร ศิษย์เก่าหลกัสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวสถิติ ภาควิชาชีวสถิติ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี ๒๕๖๑  ประเภท
วิชาการ/ วิจัย จาก สมาคมศษิย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้รับ
การคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๖๑ ของสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์      
มหาวิทยาลัยมหิดล 
       ๔) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจําปี ๒๕๖๑ จาก สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๑  เม่ือวันอังคารที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
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 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วมีการ
เสนอแก้ไข ดังน้ี 
 หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๒๙ ข้อความ “ปรับให้เป็น” แก้เป็น “ทํางานร่วมกับ” และเพ่ิมข้อความ “และจดัให้
เข้าชมต่อไป” หลังคําว่า “นิทรรศการ”  
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    
 ๓.๑  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายจากคณบดีให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิจัยหรือด้านวิชาการ พ.ศ. .... 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ด้วยในปัจจุบัน มีประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ๒ ฉบับ 
ได้แก่ ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายจากคณบดีให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิจัยและหรือ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกมาหลายปีแล้ว ทีป่ระชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาทบทวน และเห็นชอบให้ปรับรวมเน้ือหาทั้ง ๒ 
ประกาศ เข้าด้วยกันเพ่ือให้ มคีวามทันสมัย และเกิดประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคณุวุฒิที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือมอบหมายจากคณบดีให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิจัยหรือด้านวิชาการ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  
  โดยมีสาระการปรับปรุง ได้แก่ อัตราค่าตอบแทนแก่ผูท้รงคณุวุฒิที่ได้รับแต่งต้ังให้ประเมนิ
โครงการวิจัยทีข่อรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ ความปลอดภัยทางด้านชีวภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง (ข้อ ๓.๕) 
ซึ่งเดิมกรณีดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน
อัตราคนละ ๒๐๐ บาทต่อหน่ึงโครงการ ปรับเพ่ิมเป็น ในอัตราคนละ ๓๐๐ บาทต่อหน่ึงโครงการ ให้เท่ากับกรณี
โครงการวิจัยของบุคลากร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ์รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  รศ.สราวุธ เทพานนท์ แจ้งว่า ข้อ ๓.๒ ให้จา่ยเงินค่าตอบแทน... เพ่ือลงตีพิมพ์ในเอกสารรายงาน
ประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ น้ัน เสนอขอให้แยกจา่ยตอบแทน ดังน้ี 
                  ๑) ลงพิมพ์ในเอกสารรายงานประชุมวิชาการ (Proceedings) อัตราคนละ ไม่เกิน ๓๐๐ บาท 
                  ๒) ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ อัตราคนละ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท  
  ประธานฯ เสนอเพ่ิมเติมว่า ในแบบฟอร์มใบรับเงินค่าตอบแทน ขอให้ปรับแบบฟอร์มใบรับเงิน
ค่าตอบแทน โดยให้เพ่ิมเติมช่องประสงค์ และช่องไม่ประสงค์ ขอรับเงินค่าตอบแทน 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 
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 ๓.๒  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจต้นฉบับบทความ 
(Manuscript) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. .... 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และเพ่ิมประสิทธิภาพและจํานวนผลิตผลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ Research 
and Innovation และแผนโครงการปฏิบัติการตามข้อตกลง (Performance agreement) ตามท่ีเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามที่คณะที่ต้ังไว้ จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจต้นฉบับบทความ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ...  ให้ที่ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ประธานฯ เสนอว่า ขอให้กําหนดให้ชัดเจนว่าผู้ตรวจเป็นใคร ปัจจุบันมีการหาประโยชน์จนทําให้มี
คนถูกหลอก และต้องระมัดระวังความซ้ําซ้อนการจ่ายเงิน เช่นจะต้องกําหนดว่ามีการตรวจก่ีครั้ง  เพราะมีบาง
หน่วยงานแอบอ้างช่ือมหาวิทยาลัยมหิดล นําบทความไปตรวจและนําไปโฆษณาเผยแพร ่จึงต้องมีการตกลงที่จะไม่
เปิดเผยความลับจากการตรวจบทความ  คณะฯ อาจจะต้องกําหนดและตรวจสอบข้อมูลผู้เช่ียวชาญก่อน และถ้า
เป็นหน่วยงานภายนอกขอให้ส่งให้คณะฯ ตรวจสอบล่วงหน้า 
  รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา เสนอว่า การเบิกเงินค่าตอบแทนการตรวจต้นฉบับ  เมื่อวารสารมีการ
ยอมรับบทความวิจัยแล้วสามารถเปิกค่าตรวจต้นฉบับได้   
                  ผศ.ทวี สายวิชัย เสนอให้คณะฯ มีการรวบรวมรายช่ือของผู้ตรวจต้นฉบับ/ หน่วยงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  
  นอกจากน้ีที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสรุปดังน้ี 

๑) ในร่างประกาศฯ ข้อ ๑  คําว่า “คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม” อาจจะมีการปรับช่ือ
คณะกรรมการในอนาคต เสนอให้ปรับข้อ ๑ เป็น “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการที่
คณบดีแต่งต้ังให้รับผิดชอบงานด้านวิจัยและหรือนวัตกรรม”  

๒) ในร่างประกาศฯ ข้อ ๘.๓  ขอให้ตัดข้อ ๘.๓ ออก 
๓) เสนอให้แต่ละภาควิชาไปหารือกันเก่ียวกับรายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจบทความ และให้เสนอ

รายช่ือผู้ตรวจในแต่ละสาขา เพ่ือคณะณ จะได้ทําประกาศรายช่ือ ถ้าเป็นหน่วยงานจะตรวจสอบ
กับมหาวิทยาลัย  

๔) ถ้ามี Personal contact ใหท้ําหนังสือแจ้งมายังงานวิจัยฯ เพ่ือตรวจสอบก่อน 
๕) การตีพิมพ์ต้องอยู่ในฐานข้อมลู Scopus เป็นหลัก  
๖) ขอให้ปรับลําดับตัวเลขในร่างประกาศฯ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามท่ีประชุมเสนอ   
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 
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 ๓.๓  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง  หลักเกณฑ์และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาตร ีพ.ศ. .... 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ในวารสารวิชาการระดับชาติให้ได้จํานวนมากขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาถึง
ความสอดคล้องและตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ Research and Innovation และแผนโครงการปฏิบัติการตาม
ข้อตกลง (Performance agreement) ตามที่เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามที่คณะที่ต้ังไว้  จึง
เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร วิชาการระดับชาติจาก
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี พ.ศ. ....  ให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะในหลายประเด็น เช่นการจ่ายเงิน
รางวัล น่าจะให้รางวัลเฉพาะวารสารนานาชาติ  รวมท้ังประเด็นในส่วนการตีพิมพ์ของนักศึกษา  และที่ประชุมฯ
เสนอให้ถอนเรือ่งกลับไปพิจารณาอีกคร้ังตามข้อสนอของที่ประชุมฯ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ถอนเรื่อง วาระที่ ๓.๓ 
 

 ๓.๔  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทนุพัฒนาการวิจัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. .... 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่
จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย และคณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้ออกประกาศคณะฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและ
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ข้อ (๒) กําหนดให้คณะฯ จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการ
วิจัยจากโครงการวิจัยที่บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทนุภายนอกมหาวิทยาลัยใน
อัตราที่กําหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล  และข้อ (๓) กําหนดให้คณะฯ จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการ
วิจัยที่ได้จัดเก็บตามข้อ (๒) ดังน้ี 
  ๑.  จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการวิจัยของคณะฯ ในอัตราไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๒๐ 
  ๒.  จัดสรรให้ภาควิชาต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัย ในอัตราไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๒๐     
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ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอ (ร่าง) 
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนพัฒนาการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พ.ศ. ...  ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑) นางนภาพร  ม่วงสกุล เสนอว่า 
- ปรับข้อ ๑ เป็น“กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาการวิจัย 
- เน่ืองจากกองทุนจะต้องเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะ วิธีการเบิก-จ่ายต้องเป็นไปตาม  
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  โดยจะให้ทางกฎหมายเพ่ิมเติม  
  ข้อความในประกาศ 
- ข้อ ๒ ตัด (๑) เงินโอนกองทุนผลประโยชน์ เน่ืองจากไม่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
- ข้อ ๔ ไม่ควรระบุตําแหน่งรองคณบดี ซึ่งถ้ามีการปรับช่ือตําแหน่ง หรือบุคคลจะไม่สามารถ
เปลี่ยนได้ อาจจะระบุ ตําแหน่งรองคณบดีที่เก่ียวกับกับงานวิจัย และงานการคลัง 

๒) ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง แจ้งว่า อยากให้แยกออกจากกองทุนบริการวิชาการ ที่คณะจัดสรรให้
ภาควิชาควรเป็น seed money อย่างเดียวเพ่ือทําให้ภาควิชาดําเนินงานเบ้ืองต้นได้ทันที 

๓) รศ.สราวุธ เทพานนท์ เสนอว่า 
- ข้อ ๓ (๑) ตัดคําว่า “กรณีเร่งด่วนเฉพาะกิจ” ออก และข้อ (๔) ระบุว่า พัฒนางานวิจัย  
  แทน พัฒนาวิชาการ 
- เพ่ือให้ใช้ประโยชน์พัฒนางานวิจัยโดยตรง จากร้อยละ ๖ ขอให้แบ่งออกเป็น  
  ๔๐ : ๔๐ : ๒๐  กองทุน : คณะ : ภาควิชา 

๔) ข้อ ๑๐ ขอให้ทบทวนข้อความให้ชัดเจนอีกคร้ัง 
๕) ขอให้ปรับลําดับตัวเลข 

   ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๕  ขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา 
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งว่า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) ช้ันปีที่ ๑  

นางสาวธวัลพร เกิดนําชัย รหัสประจําตัวนักศึกษา ๖๑๐๘๑๘๔  ขอเทยีบโอนรายวิชา  
๑) SCPY 110 General Physics Laboratory 1(0-1-5)  
๒) ITCS 155 Computer Applications 3(2-2-5)     
เน่ืองจากปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐ นางสาวธวัลพร เกิดนําชัย เป็นนักศึกษาในหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ลงทะเบียนเรียน             
๒ รายวิชาน้ี ตามท่ีหลักสูตร ส.บ. กําหนด และนักศึกษามีผลการเรียน คือ เกรด B 
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    ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นชอบ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๖  (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๐ / 
๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 

๑. การตรวจสขุภาพ และนวดแผนไทย ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้อัตราค่าบริการ ที่ 
OPHETS จัดเก็บในอัตราเดิมไปก่อน กรณมีีอัตราค่าบริการใหม่ ให้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป  
                     ๒. การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อม ทีป่ระชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบ
ให้ใช้อัตราค่าบริการ ที่ OPHETS จัดเก็บในอัตราเดิมไปก่อน และเมื่อมีการทบทวนกําหนดอัตราใหม่เรียบร้อยแล้ว
ให้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
                    ซึ่งประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่าได้มอบหมายให้แต่ละภาควิชาคิดต้นทุนการให้บริการ  และทบทวน
กําหนดอัตราค่าบริการใหม่ใหเ้หมาะสม และจะนําเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป  บัดน้ีทาง OPHETS ได้
รวบรวมและวิเคราะห์อัตราต้นทุนการให้การบริการวิชาการ และได้กําหนดอัตราการจัดเก็บใหม่เสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
จึงขอนําเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมร่วมกับพิจารณามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังน้ี 
                   ๑) ให้ตัดข้อความในข้อ ๖.๓ ออก 
                   ๒) ให้ตรวจคาํผิดและอัตราค่าบริการ 
                   ๓) ขอให้ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ คิดต้นทุนค่าบริการ แสง เสียง อากาศ ด้านอาชีวอนามัยฯ ซึ่งการ
ดําเนินการ ถ้าเป็นการวิเคราะห์ให้งานเคร่ืองมือกลางทําหน้าที่วิเคราะห์ เพ่ือกําหนดเป็นจุดแล้วเสนอที่ประชุมครั้ง
ต่อไป 
  ประธานฯ แจ้งว่า การนวดแผนไทยของคณะฯ อยู่ในกลุ่มแพทย์แผนไทยเพ่ือการรักษาสุขภาพและ
สร้างเสริมสุขภาพ ส่วนนวดประคบเพ่ือการรักษาต้องเข้า พ.ร.บ.แพทย์แผนไทย คณะฯ ยังไม่มีให้บริการให้ตัดออก 
และต้องเร่ิมเปิดบริการตามมาตรฐานแพทย์แผนไทย และสามารถเบิกคา่รักษาบริการได้เท่าไรจะนําเสนอที่ประชุม
เพ่ือออกประกาศคณะฯ ต่อไป  
                  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศฯ โดยให้ปรับแก้ข้อความตามข้อเสนอแนะในข้อ 
๑) และ๒) 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
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 ๓.๗  (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ผูป้ฏิบัติงานศูนย์
สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๐ / 
๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการค่าตอบแทน บุคลากรศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้
บังคับต้ังแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมานั้น  
            จากประกาศฉบับดังกล่าว ได้มีการวิเคราะห์ทบทวนข้อความต่างๆ และหมวดรายการ แล้วเห็น
ควรให้มีการปรับแก้ไข โดยการยกเลิกประกาศฉบับเดิม(ประกาศคณะ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ 
ค่าตอบแทนบุคลากรศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๑) และจัดทําเป็นประกาศ ฉบับใหม่ (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียด
เอกสารแนบ 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศฯ ที่เสนอ โดยเสนอให้ปรับอัตรา
ค่าตอบแทนในข้อ ๙ ในกลุ่มแพทย์ ค่าตอบแทน และกลุม่ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์/ นักวิชาการ/ ผู้เช่ียวชาญ ในอัตรา
ที่เพ่ิมขี้น ให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานจริงและเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยงานอ่ืน โดย 

- ค่าตอบแทนแพทย์ อัตราไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท ปรับเป็นไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ – 
๓,๐๐๐ บาท 

- กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์/ นักวิชาการ/ ผู้เช่ียวชาญ อัตราไม่เกินคนละ ๗๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท 
ปรับเป็น ไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท  
ทั้งน้ีอัตราค่าตอบแทนในรายการอ่ืนๆ ก็ใหดํ้าเนินการปรับให้สอดคล้องกันและดําเนินการจัดทํา

ประกาศต่อไป  
 มติที่ประชุม   : เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 

 ๓.๘  (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยของศูนย์สุขภาพและ
บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๐ / 
๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการค่าใช้สอยของศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมานั้น  
              จากประกาศฉบับดังกล่าว ได้มีการวิเคราะห์ทบทวนข้อความต่างๆ และหมวดรายการ แล้วเห็น
ควรให้มีการปรับแก้ไข โดยการยกเลิกประกาศฉบับเดิม (ประกาศคณะ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยของ
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) และจัดทํา
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เป็นประกาศ ฉบับใหม่  (ร่าง) ประกาศ คณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยของสุขภาพและบริการวิชาการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
             ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
  มติที่ประชุม   :  เหน็ชอบให้ดําเนินการต่อไป  
 

 ๓.๙  (ร่าง)ประกาศคณะฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การให้บริการรับทําวิจัยและการบริการทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๐ / 
๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ  ๒๕๖๑  ลงวันที ่ ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๖๑  ข้อ 
๑๐  (๓) ค่าธรรมเนียมบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าโครงการ (จัดสรรให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ และ
จัดสรรให้คณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑)  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑   
                  แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ออกประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดลเรือ่ง การจัดสรรค่าธรรมเนียม
การรับทําวิจัย/บริการวิชาการ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
                   ข้อ ๒.  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการรับทําวิจัยและให้บรกิารทางวิชาการให้มหาวิทยาลยั
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยมีหลกัเกณฑ์และอัตรา
ในการจัดสรรดังต่อไปน้ี 
                  ๒.๑ ค่าธรรมเนียมการให้บรกิารรับทําวิจัย/รับทําวิจัย ตามหมวด ๑ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทําวิจัยและให้การบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                      (๑) มหาวิทยาลัยในอัตรา ร้อยละ ๔ ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง 
                      (๒) ส่วนงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของวงเงินตามสัญญา
หรือข้อตกลง 
                   ๒.๒ ค่าธรรมเนียมของโครงการให้บริการทางวิชาการของส่วนงาน  ตามหมวด ๒ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทําวิจัยและให้การบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                       (๑) ใหส้่วนงานจัดเก็บและนําส่งค่าธรรมเนียมให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตรา ร้อยละ ๔ ของวงเงิน
ตามสัญญาหรอืข้อตกลง 
                        (๒) ให้ส่วนงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนีบม ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖ ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง 
                      ดังน้ัน เพ่ือให้การกําหนดอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการรับทําวิจัยและบริการวิชาการ ของ
คณะฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะฯ จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการรับทําวิจัยและการบริการทางวิชาการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้คณะฯ จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตาม
สัญญาหรือข้อตกลง และจัดสรรใหม้หาวิทยาลัยและคณะ ฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
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   รศ.สราวุธ เทพานนท์ เสนอว่า ขอให้มีการยกตัวอย่างการคํานวณเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศฯ ตามท่ีเสนอ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

   ๓.๑๐  อัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ตําแหน่ง รองคณบดี) 
    นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒ 
/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบกําหนดอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งรองคณบดี
ทุกตําแหน่ง ไว้ในอัตราเดือนละ ๑๐,๗๐๐.- บาท น้ัน 
    เน่ืองจากในปัจจุบันได้มีการแต่งต้ังตําแหน่งรองคณบดีเพ่ิมอีก ๑ ตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังน้ันจึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 
(ตําแหน่ง รองคณบดี) ทุกตําแหน่ง จากเดิมอัตราเดือนละ ๑๐,๗๐๐.- บาท เป็นเดือนอัตราเดือนละ ๙,๕๐๐.- บาท  
ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ  
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

   ๓.๑๑  การแก้ไข เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้อาคาร สถานที่และพ้ืนที ่            
ใช้สอย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ประธานฯ แจ้งว่า ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้
อาคาร สถานที่และพ้ืนทีใ่ช้สอย พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะฯ ได้กําหนดส่วนลดสําหรับการใช้อาคารสถานที่ โดยจัดทําเป็น
เอกสารแนบทา้ยประกาศ และในปัจจุบันอาจารย์ของคณะได้มีการดําเนินโครงการวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก และมคีวามจําเป็นในการขอใช้สถานที่เพ่ือเป็นสํานักงานโครงการวิจัย และได้เสนอขอให้คณบดี 
คิดอัตราค่าบํารุง การขอใช้สถานที่ในราคาพิเศษ น้ัน  
                ดังน้ันเพ่ือเป็นการสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยของอาจารย์ของคณะน ที่ปฏิบัติงานประจํา จึง
ขอเสนอขอปรับอัตราส่วนลดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ในข้อ ๑ (๓) ให้เพ่ิมข้อความ (๓.๔) กรณีเป็นบุคลากร
ของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานประจําขอใช้พ้ืนที่หรืออาคารเพ่ือเป็นสถานที่จัดวางเครื่องมือหรือทดลอง หรือเพ่ือเป็น
สํานักงานโครงการวิจัย ให้ได้รับส่วนลดไม่เกินร้อยละ ๓๐ รายละเอียดตามเอกสารเอกสารประกอบการประชุม   
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอว่า ห้องที่อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะฯ เช่าเพ่ือเป็นสํานักงาน เสนอให้
เพ่ิมข้อความไว้ในข้อ ๓.๑ ห้องประชุม สํานักงาน ห้องปฏิบัติการเพ่ืองานวิจัย ตามการได้รับทุนให้ได้รับส่วนลดไม่
เกินร้อยละ ๓๐  
  อ.ธวัช เพชรไทย เสนอว่า การไม่มีพ้ืนที่สําหรับนักวิจัยน้ัน คณะฯ มีพ้ืนที่หลายส่วนที่ไม่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ เสนอว่าคณะฯ น่าจะมีการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม จะทําให้มีพ้ืนทีม่ากขึ้น เช่น ปรับพ้ืนที่ดาดฟ้า
อาคาร ๖  และเสนอเพ่ิมเติมว่า การบริหารพ้ืนที่น่าจะเหมาะสมกับจํานวนบุคลากรในภาควิชา สามารถคิดเป็น
ต้นทุนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรด้วย 
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  ผศ.ทวี สายวิชัย เสนอให้มกีารพิจารณาอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ขั้นตํ่า ที่คณะฯ จะจัดที่จอดรถให้ผู้เช่า 
เน่ืองจากคณะฯ มีพ้ืนที่จอดรถจํานวนจํากัด   
                 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การกําหนดอัตราเช่าพ้ืนที่ 
ฉบับใหม ่ดังน้ันคณะฯ อาจจะต้องมีการทบทวนทวน จีงได้มอบหมายใหร้องคณบดีฝ่ายการคลังฯ ดําเนินการต่อไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขข้อความ ด้งน้ี 
                   ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑ (๓.๑) “ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ให้ได้รับส่วนลดไม่เกินร้อยละ 
๓๐” โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ี “ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ หรือกรณีเป็นบุคลากรของคณะฯ ที่ปฏิบัติงาน
ประจําขอใช้พ้ืนที่หรืออาคารเพ่ือเป็นสถานที่จัดวางเครื่องมือหรือทดลอง หรือเป็นสํานักงานโครงการวิจัย ที่มี
สัญญาหรือข้อตกลงในการรับทุนวิจัย ให้ได้รับส่วนลดไม่เกินร้อยละ ๓๐” และใหม้ีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

   ๓.๑๒  การเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเป็น “๕๐ บุคลากรต้นแบบ ๑๓๑ ปูชนียบุคคล” 
   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุตตลฯ แจ้งว่า ด้วย ในโอกาสมหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๕๐ ปี วัน
พระราชทาน และ ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กําหนดจัดให้มีการคัดเลือก ๕๐ บุคลากรต้นแบบ และ ๑๓๑ ปู
ชนียบุคคล ที่มผีลงานเป็นที่ประจักษ์ว่า ได้สร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล หรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือระดับนานาชาติ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นต้นแบบแก่บุคลากรรุ่นใหม่ 
รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ๕๐ บุคลากรต้นแบบ และ ๑๓๑ ปูชนียบุคคล งาน ๕๐ ปี วัน
พระราชทาน ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารแนบ)  โดยให้ส่วนงานที่จะเสนอรายช่ือ กรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด และนําเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอหัวหน้าส่วน
งานลงนามรับรองข้อมูล โดยส่วนงานหน่ึงสามารถเสนอรายช่ือทั้ง ๒ ประเภทได้ไม่จํากัดจํานวน และให้นําส่งข้อมูล
ไปยังกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเสนอให้ภาควิชานํากลับไปหารือที่ภาควิชาก่อนแล้วนําเสนอ
รายช่ือพร้อมประวัติ ไปที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้วให้งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวบรวมรายชื่อนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

   ๓.๑๓  การขอใช้สถานที่ติดต้ัง “ตู้บุญเติม” 
   นางนภาพร  ม่วงสกุล แจ้งว่า ตามท่ีสํานักงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ได้มีหนังสือแจ้งขอใช้
พ้ืนที่ บริเวณถนนด้านข้างอาคารก่อนขี้นบันไดทางเข้า – ออก สํานักงาน กอช. เพ่ือติดต้ัง “ตู้บุญเติม” ขนาดกว้าง 
๒๕ x ยาว ๑๐๐ x สูง ๑๘๓ cm โดยมีวัตถุประสงค์ของการติดต้ังเพ่ือ ให้สมาชิก กอช. ชําระเงินสะสมผ่านตู้เติม
เงินออนไลน์“ตู้บุญเติม” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

   ๓.๑๔  การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗/             
ล.๐๐๐๗๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ แจง้ ให้คณะฯ พิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวนไม่เกิน ๓ ช่ือ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                
                   การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต้อง
เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิ คือต้องมีการเปิดสอนหลักสูตร
น้ันๆ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี 
                 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากติติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘.๑ ในการน้ี
คณะฯ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
พิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รบัปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้ฝา่ยเลขาฯ     
ไปดําเนินการจัดทําข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เสนอทูลกล่าวถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป (มติที่ประชุมลับ) 
 

   ๓.๑๕  ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ 
   รองคณบดีฝ่ายแผนฯ แจ้งว่า ตามท่ีห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๒๙๓(๙)/
๐๐๐๐๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากคณะฯ จํานวน ๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดพัน
บาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐ รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณในต่อสมาชิกวารสารภาษาไทย                   
งบประมาณฯ จํานวน ๗,๐๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

   ๓.๑๖  พิจารณา (ร่าง) คําสัง่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) และ หลักสตูร 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งว่า เพ่ือให้การบริหารจัดการและดําเนินการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มี
ความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัย งานบริหารการศึกษาฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) คําสั่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ และ หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) รายละเอียด 
เอกสารประกอบการประชุม 
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   ประธานฯ แจ้งว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ได้มีที่ปรึกษา
จากภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น ๑ ทา่น 
                   ที่ประชุมได้รว่มกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

   ๓.๑๗  การพัฒนาอําเภอสูงเนินและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ประธานฯ แจ้งว่า การพัฒนาพ้ืนที่ฯ จะดําเนินการโดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานภาคเอกชนใน
เครือข่าย และบริษัทโภคภัณฑ์ ๕๐๕ จํากัด ร่วมกับภาคประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้หารือกับกองกฎหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทีภ่าคเอกชนจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่น้ันจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งทางกองกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนําให้ทางหน่วยงานภาคเอกชนดังกล่าว ทําหนังสือแจ้งการดําเนินงาน เตรียมการพัฒนา
พ้ืนที่ราชการอย่างไรบ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหลังจากพัฒนาพ้ืนที่แลว้จะมอบให้คณะเป็นผู้ดูแลจัดหา
ผลประโยชน์ แล้วให้คณบดีนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา (รายละเอียดแผนผังการ
ปรับปรุงพ้ืนที่นําเสนอในที่ประชุม และในเอกสารแจ้งเพ่ือทราบของรองคณบดีฝ่ายการคลังฯ) 
  ทั้งน้ีในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไปทางบริษัทโภคภัณฑ์ ๕๐๕ จํากัด จะเขา้มาดําเนินการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ โดยทําเพ่ือเป็นสาธารณกุศลเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก และสมเด็จพระเทพฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนย์ฯ ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๒  
  ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และอนุญาตให้บริษัทโภคภัณฑ์ ๕๐๕ จํากัด 
เข้ามาดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ  รวมทั้งขอให้ช้ีแจง
รายละเอียดการดําเนินการในพ้ืนที่และเมื่อดําเนินการแล้วจะมอบให้ประโยชน์ของคณะ  
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบในหลักการและให้ดําเนนิการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                  หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน แจ้งความก้าวหน้าในการเตรียมการดังน้ี 

๑) ด้านบริหารจัดการ  
   ๑.๑) ประสานที่พักนักศึกษาครบทั้ง ๘ หมูบ้่าน โดยวางแผนและดําเนินการซ่อมและปรับปรุงที่
พักในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

 ๑.๒) แต่งต้ังคณะกรรมการฝกึภาคสนามเรียบร้อยแล้ว ทัง้ในส่วนของคณะฯ และอําเภอสูงเนิน 
๑.๓) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การฝึกภาคสนาม 
 ๑.๔) กําหนดจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน คณะกรรมการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ในพ้ืนที่อําเภอสูงเนิน ในวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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      ๒) ด้านวิชาการ  
๒.๑) กําหนดจดัประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมอาจารย์สนับสนุนวิชาการทั้งด้านวิชาการและ

บริหารจัดการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒   
 ๒.๒) ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝึกภาคสนามฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

         ๒.๓) อยู่ระหว่างการเตรียมวิชาการสําหรับนักศึกษา และการจดัทําแนวทางการประเมิน
สัมฤทธิผล ทีมและสาขา 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  

 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 

 ๕.๑.๑  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้แจ้งให้ทุกคณะดําเนินการปิดบัญชีธนาคาร ขณะนี้ สตง. รายงาน
ผลว่า มหาวิทยาลัยยังมีบัญชีคงค้างอีก ๒๖๐ บัญชี ซึ่งปัญหาคือ อาจารย์ที่เปิดบัญชีเกษียณ หรือเสยีชีวิตแล้ว ทําให้
อาจารย์ในภาควิชาไม่กล้าดําเนินการปิดบัญชี มหาวิทยาลัยจะแก้ปัญาโดยไปเจรจาเปลี่ยนผู้เซ็นช่ือกับธนาคาร และ 
สตง.ย่ืนเง่ือนไขให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ถ้าในปีหน้า สตง.เข้ามาตรวจพบจะส่งผลต่อการรับ
งบประมาณและทุนวิจัย ขอความร่วมมือจากภาควิชาให้ปิดทุกบัญชีแลว้เปิดบัญชีเข้าระบบบัญชีคณะฯ ทุกบัญชี  

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 
     ๕.๒.๑ รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

     ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ ๑      
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒) 
   ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลังมีการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
วงเงินทั้งสิ้น ๓๐๘,๐๕๖,๕๗๖.๑๓ บาท (ได้รับต้นปี ๓๐๗,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท) จําแนกเป็น เงินงบฯ แผ่นดิน 
จํานวน ๑๘๒,๗๘๘,๐๐๐.๐๐  บาท ร้อยละ ๕๙.๓๖ และเงินงบฯ รายได้ส่วนงานที่ได้รับหลังมีการขอโอน 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ๓๑๘,๕๗๖.๑๓ บาท  

  มีผลการใช้จ่ายเงินจริง จํานวน ๙๒,๕๔๖,๓๓๓.๕๓ บาท ร้อยละ ๓๐.๐๔  วงเงินคงเหลือสําหรับ
การใช้จ่าย (๑๘ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จํานวน ๒๑๕,๕๑๐,๒๔๒.๖๐ บาท ร้อยละ ๖๙.๙๖รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม   

    ข.  รายงานขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/ หมวดเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ค.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
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   ง.  รายงานการใช้เงินภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ (กันเหลื่อมปี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๕,๐๖๖.๙๙ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าพันหกสิบหกบาทเก้าสิบเก้า
สตางค์) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙,๑๑๖,๐๙๐.๖๘ บาท และมียอดเงินคงเหลือ ๕,๕๘๘,๙๗๖.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๗๘ ของยอดกันเงินเหลื่อมปี รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ๕.๒.๒  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จัดจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๓  รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณอย่างไรให้
ถูกต้อง และมผีลลัพธ์ดําเนินงานที่ดีขึ้น” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

  ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
๕.๓  เรื่องแจ้งเพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 
   ๕.๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินการ

ปรับปรุง “คู่มอืการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
เพ่ือให้สอดคลอ้งตามคําแนะนําของคณะกรรมการเย่ียมสํารวจการดําเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๖๑ โดยมกีารปรับปรุง/เพ่ิมเติมประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

๑. เพ่ิมเติมหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 
๒. เพ่ิมเติมลักษณะของโครงการวิจัยที่เสนอพิจารณารับรองในแต่ละประเภท 
๓. เพ่ิมเติมระยะเวลาในการปรับแก้ไขโครงการวิจัยในแต่ละประเภทให้ชัดเจน 
๔. เพ่ิมเติมแนวทางการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในกรณีเกิดข้อร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือ

เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
๕. เพ่ิมเติมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ให้สอดคล้องและครอบคลุมการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯ 
   คู่มือฯ เล่มน้ี จะนําออกประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ใน 

Website http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Ethics/ ของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  

   ๕.๓.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลและสํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้
ลงนามในบันทกึความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และ การบริการวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาน
สนเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ช้ัน ๕ 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ได้แก่ 

(๑) เพ่ือพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ในการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อ่ืนๆ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
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(๒) เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีองค์
ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอ่ืนๆ 

(๓) เพ่ือพัฒนาการดําเนินการของทุกภาคส่วนในการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อ่ืนๆ เพ่ือมุ่งสู่การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ 

    (๔) เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่ทัง้สองฝ่ายเห็นสมควรร่วมกัน 
    ๕.๓.๓  ผลการจัดโครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การบริหารเงิน

อุดหนุนการวิจัย : การจัดการระบบการเงินและบัญชีโครงการวิจัย ต้องทําอย่างไร?” เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยวิทยากรจากกองบริหารการวิจัย ๒ ท่าน และกองคลัง ๑ ท่าน กําหนดเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๕๐ คน มีผู้เข้ารว่มกิจกรรมจรงิ จํานวน ๖๘ คน ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ ๕,๑๖๙.๕๐ 
บาท ผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม อยูใ่นระดับ ๔.๓๒ (คะแนนเต็ม ๕) และสรุปผล
การจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการสร้างงานวิจัย และผลงานวิจัย ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ ในตอนท้ายของวัน
เดียวกัน มีผู้ได้รับรางวัล ๑๘ คน จํานวนรางวัล ๒๓ รางวัล ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ ๔,๑๓๔.๐๐ บาท 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓.๔  การพัฒนาห้องปฏิบัติการช้ันดาดฟ้าอาคาร ๖ เพ่ืองานวิจัยนอกอาคาร 
  ด้วยในปัจจุบันงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะสาธารณสุขศาสตรม์ีการ

ขยายตัวเข้าไปเก่ียวข้องในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน เพ่ือให้ตอบสนองยุทธสาสตร์การวิจัยของชาติ ๒๐ ปี และ
ประเทศไทย ๔.๐ จึงเห็นถึงความจําเป็นที่ต้องเตรียมพ้ืนเพ่ือการวิจัยให้เหมาะสม จึงได้นัดหารือกับกับภาควิชาต่าง 
๖ ภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการวิจัยที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชา
ปรสิตและกีฏวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หารือในการออกแบบพ้ืนที่ เพ่ือดําเนินการกําหนดสิ่งวัสดุและ
เครื่องมือ สําหรับการคํานวณนํ้าหนัก เพ่ือจัดส่งไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือประเมินผล ในการต่อเติม
สิ่งก่อสร้างต่อไป แปลนพ้ืนทีร่ายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ๕.๓.๕ ตามแผนยุทศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๑  
Research and Innovation กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๒ ด้าน : (๑) เพ่ือเพ่ิมงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพระดับ
สากล และ (๒) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิผลและประสทิธิภาพ และ
กําหนดกลยุทธ์ไว้ จํานวน ๔ ข้อ สําหรับข้อ (๓) สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จและครบวงจร 
ประกอบด้วย ๖ มาตรการ/โครงการ และโครงการในข้อ ๓.๖ คือ การผลักดันวารสารของคณะฯ และของภาควิชา 
เข้าสู่ฐานข้อมลูระดับนานาชาติ (Scopus)  ดังน้ันคณะฯ จึงเริ่มดําเนินการขับเคลื่อน “วารสารสาธารณสุขศาสตร”์ 
ในเบ้ืองต้น คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาวารสารสาธารณสุขศาสตร์เข้าสู่ฐานข้อมูลสากล Scopus โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และแต่งต้ัง รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล เป็นบรรณาธิการ และ รศ.ดร.
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อรนุช ภาช่ืน เป็นบรรณาธิการรอง เพ่ือดําเนินการในกระบวนการพัฒนาวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูลสากล Scopus 
ต่อไป 

   ๕.๓.๖ ตามท่ีคณะเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) น้ัน 
บัดน้ีทาง สกว. ได้ส่งผลการประเมินมาแล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ๕.๓.๗  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนคณบดี ไปร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 
ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมช้ัน ๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา 
   ๕.๔.๑  จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว  

๒) หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในปี ๒๕๖๐ โดยใช้หลักสูตรเดิมที่ไม่ได้ปรับปรุงตามวงรอบ และให้
นักศึกษายังคงเรียนในหลักสตูรที่ไม่ได้ตามเกณฑ์การครบรอบปรับปรุง โดยไม่โอนย้ายนักศึกษามาในหลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๖๑ น้ัน  ทางบัณฑิตวิทยาลัยแสดงความเป็นห่วง เพราะกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ เน่ืองจาก
ปัจจุบันน้ี สกอ. ยังไม่ได้ตอบจดหมายที่มหาวิทยาลัยให้ขอ้มูลไป 

๓) การขอปรับปรุงรายการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ) ได้ผ่านการ
พิจารณาและมมีติเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อการประชุม วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาปรับประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหม่ เน่ืองจากเดิมบุคคล ภายนอกท่ีสนใจจะ
เรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าบํารุงการศึกษา คา่บํารุงบัณฑิตวิทยาลัย 
ค่าบริการ Internet ซึ่งมีราคาสูงกว่าค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียมของรายวิชาที่ต้องการเรียน ทําให้ค่าใช้จ่ายเป็น
อุปสรรคต่อบุคคลภายนอกในการมาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า บัณฑิตวิทยาลัยจึงพิจารณาปรับประกาศใหม่โดยไม่
เก็บค่าบํารุงการศึกษา ค่าบํารุงบัณฑิตวิทยาลัย แต่ยังคงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายวิชาต่างๆท่ีผูกติดกับรายวิชาที่
เรียนตามเดิม ส่วนค่าบริการInternet เป็น option และจะเพ่ิมค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการเรียนใน
รายวิชาน้ันๆ 
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๕) ที่ประชุมกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องการขอจัดการศึกษาใน
ต่างประเทศ สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ซึ่งจะไปจัดที่มหาวิทยาลัย International University กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ซึ่งเป็น Private University) และที่ Sen Sok International University Hospital, กรุง
พนมเปญ ทั้งน้ีได้มีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยแล้ว 

๖) บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอพิจารณาเรื่องทุนการศกึษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี ๒๐๑๙ ซึ่งทุนน้ี
ทาง มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินมา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมสมทบอีก ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทรวมเป็น
ปีละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทและหลักสูตรที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนด้วย โดยลักษณะการให้ทุนเป็นแบบ Full support 
และpartial supportใน ๓ ประเภท ระดับปเอก สนับสนุนทุนในระยะเวลา ๓ ปี ป.โท สนับสนุนทุนในระยะเวลา ๒ 
ปี  โดยปีน้ีบัณฑิตวิทยาลัยจะขอเพ่ิมเงินค่าใช้จ่ายประจําเดือนให้กับผู้รับทุนแบบ Full support เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ 
จากเดิมระดับป เอก ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็น ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเวลา ๓๖ เดือน ส่วนระดับป โท 
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีทางหลักสูตรเป็นผู้สนับสนุน เดิม ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะขอปรับเป็น ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดย
แหล่งของเงินในระดับป โท ที่เพ่ิมขึ้นน้ันบัณฑิตวิทยาลัยขอนําไปพิจารณาว่าจะสามารถมาช่วยรับผิดชอบได้หรือไม่  

๗) สรุปรายได้จากการจัดกิจกรรมงานเดิน – ว่ิง  มหิดลคนรกัสุขภาพของบัณฑิตวิทยาลัย รายได้
หลังหักค่าใช้จา่ย เหลือประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะนําเข้ากองทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยติดตามเอกสารการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในส่วน
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์พบว่ามีนักศึกษา จํานวน ๒๕ คน ที่บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่ได้รับTranscript ฉบับจริงที่
ส่งจากสถาบันเดิมของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดให้ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หากไม่ได้รับเอกสารภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา และ
จะยกเลิกสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อไป ทั้งน้ีบัณฑิตวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงคณบดี และสําเนาถึงหลักสูตร และ
ตัวนักศึกษาแลว้ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร ์ตามระบบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลกัสูตรปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตร วท.บ.
(สาธารณสุขศาสตร์) และ วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ได้ดําเนินการคัดเลือกในรอบที ่๑ Portfolio 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

 
หลักสูตร 
วท.บ. 

แผนรับ 
(คน) 

เรียกสอบ
สัมภาษณ ์(คน) 

ผู้เข้าสอบ 
(คน) 

ผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ ์(คน) 

สาธารณสุขศาสตร์ ๑๐ ๑๒ ๘ ๘ 
อาชีวอนามัยฯ ๒ ๓ ๓ ๒ 
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๕.๕.๒ รายงานผลการส่ง มคอ.๓/๔ และ มคอ.๕/๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สามารถติดตาม
รายละเอียดของรายวิชาของแต่ละภาควิชาฯ ได้ที่ http://www.ph.mahidol.ac.th/ed/intranet/index.html 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๕.๓ สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา จํานวน ๗๐ คน เขา้ร่วมกิจกรรมงาน “สาธารณสุขสัมพันธ์ ครัง้ที่ 
๓๗ ราชาวดีเกมส”์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ออกเดินทางจาก
คณะฯ โดยรถบัสจํานวน ๒ คัน ในวันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  และเดินทางกลับถึงคณะฯ เช้าวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๒ มีอาจารย์จํานวน ๒ คน และ เจ้าหน้าที่จํานวน ๔ คน ติดตามเข้าร่วมงานและดูแลนักศึกษา 

๕.๕.๔ โครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข Health Camp ครั้งที่ ๑๔   ระหว่างวันที่ ๑- ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ทั่วประเทศจํานวน ๑๖๐ คน (จากสมคัรเขา้ร่วม ๔๓๗ คน รับ ๑๖๐ คน) ได้เข้าร่วมค่ายเพ่ือรู้จักหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังการทาํงานในอนาคตเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับงานทางด้านสาธารณสุขมากย่ิงขึ้น  มแีกนนํานักศึกษาช้ันปีที่ ๒ เป็นพ่ีเลี้ยงประจํากลุ่มให้กับ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกจํานวน ๑๖๐ คน รวมเป็น ๓๒๐ คน 

๕.๕.๕ จากที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาสํารวจความครอบคลุมของ Wi-Fi ใน
คณะฯไปแล้วน้ัน กองเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯของคณะฯ ได้ตรวจสอบสัญญาณให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อีกคร้ัง สรุปการติดต้ังจุด Wi-Fi ให้คณะฯ ใหมใ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิมอีกจาํนวน ๑๓๘ จดุ 
จากของเดิม ๕๙ จุด รวมทั้งหมดเป็น ๑๙๓ จุด ซึ่งจะต้องติดต้ังสวิตซ์แยกให้ใหม่  กองเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยจะใช้เวลาดําเนินแล้วเสร็จทกุจุดประมาณช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้แจ้ง
กําหนดการเข้าติดต้ังสัญญาณของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๖  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 
 ๕.๖.๑ วันที่  ๗ และวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  MU link-Mahidol Channel มีความประสงค์จะ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) โดยได้บันทึกภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ผ่าน Mahidol Channel 

     ๕.๖.๒ งานวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์จัดอบรมภาษาอังกฤษ ๒๐ ช่ัวโมงจํานวน ๒ หลกัสูตร 
“English for Staff” and “English for Student” ทุกวันพุธ ซึ่งรุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตร English for 
Staff จํานวน ๑๕ ราย และหลักสูตร English for Student ๕๗ ราย  
   ๕.๖.๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย และ อ.ดร. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนกัศึกษาจาก 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) จํานวน ๑๓ ราย  มาศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้การ
ดําเนินงานด้าน One Health ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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   ๕.๖.๔ วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ Miss Satomi Suzuki นักศึกษาพยาบาล จาก Shiba 
University เข้าร่วมฝึกภาคสนามกับภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข ในโครงการ “Transcultural Nursing and 
Advance Learning” 
   ๕.๖.๕ จัดหลกัสูตร The 3rd International Practice (IPP) of Midwifery Graduate Program or 
Reproductive Health and Health Promotion in Thailand ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้เข้า
อบรม ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจาก Aisyiyah University of Yogyakarta, Indonesiaจํานวน ๓๔  คน 

๕.๖.๖ จัดหลกัสูตร  Management of Maternal & Neonatal Emergencies  ระหว่างวันที่ ๑๗-
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science, 
Makassar Health Polytechnic of Indonesia จํานวน ๔๕ คน 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการคลังและกิจการสังคม   
 ๕.๗.๑ งานคลงั พัสดุ และบรหิารสินทรัพย์ 
 ๑) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่าง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ จาํนวน ๖ รายการ ตามระเบียบ วิธีการ และขั้นตอน ได้แก่ 
๑) เครื่องตรวจวัดระดับความร้อนแบบ WBGT ๒) เครื่องเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ ๓) ตู้อบเพาะเช้ือ ๔) ก่อสร้างรั้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕) ปรับปรุงห้องพักอาคารสหวิทยาคารเพ่ือการพัฒนา
อนามัยชนบท และ ๖) ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าและติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 

๒) รายงานการเงิน 
 ความเคลื่อนไหวและยอดเงินทุนคงเหลือ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายได้ 

๒๓,๓๖๘,๕๗๑.๖๒ บาท รายจ่าย ๒๔,๐๓๖,๒๗๖.๑๓ บาท เงินคงเหลือ (-๑๐,๔๕๘,๕๑๘.๑๔ บาท)  รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๗.๒ การบริการและจัดหาผลประโยชน์จากการใช้อาคาร สถานที ่และพ้ืนที่ใช้สอย 
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ได้ปรับปรุงและส่งมอบพ้ืนที่เช่า ขนาด ๑๖๒ ตารางเมตร อาคารเพ็ญศรี 

พิชัยสนิธ (อาคาร ๘) ช้ัน ๑ คืนให้แก่คณะฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ในสภาพเรียบร้อย พ้ืนที่ภายในและตัว
อาคารไม่มีความชํารุดบกพร่องเสียหาย โดยมี นายสุดสม เริงโอสถ รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย เป็นผู้แทนคณะฯ ในการตรวจรับมอบพ้ืนที่ คณะฯ ได้ประสานงานและมีหนังสือแจ้งให้ บมจ.ซี
พี ออลล์ ทราบและเข้าพ้ืนทีเ่พ่ือดําเนินการปรับปรุงและก่อสร้าง “ร้าน 7-Eleven” เรียบร้อยแล้ว โดยทาง บมจ.ซี
พี ออลล์ ได้ส่งแผนการเข้าดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๗.๓ โครงการ University Social Engagement  
 ตามท่ีภาควิชาได้จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างคณบดีและหัวหน้าภาควิชา (ตัวช้ีวัดที่ ๓.๖ จํานวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social 
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Engagement กับมหาวิทยาลัย) รวมทั้งหมด ๔๕ โครงการ (๑๓ ภาควิชา) (เป้าหมายระดับคณะฯ รวมทั้งหมด ๑๕ 
โครงการ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ภาควิชาได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฯ แล้ว ๖ โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๓.๓๓  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๘.๔ การพัฒนาอําเภอสูงเนินและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ร่วมกับมูลนิธิรกัษ์ดินรักษ์นํ้าออกแบบการพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยเพ่ือสุขภาวะ” โดยในระยะแรก
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งนํ้าและระบบนํ้า และการเตรียมปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยหมัก นํ้าหมกั ตะกร้าเพาะปลูกผัก) โดย
ขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ ขอเชิญชวนทุกภาควิชาและทุก
หน่วยร่วมสร้างฐานการเรียนรู้เพ่ือสังคมด้วย รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบคุคลและกิจการพเิศษ 
 ๕.๘.๑  ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรร่วมลงทะเบียนโครงการเสวนา ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม 

๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” จัดขึ้น ในวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถ
ลงทะเบียนที ่https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=4kUWRlN1UVU 

๕.๘.๒  กําหนดการจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครัง้ที่ ๑๐ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยปีน้ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ 

๕.๘.๓  กําหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ “มหิดลเกมส์”Golden Jubilee ฉลอง ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหดิล ใน วันศุกร์
ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาฟุตบอล ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๙   เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ  
 ๕.๙.๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์    
 หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  และกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จะจัดการประชุมวิชาการสุข
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา ส่งผลงานนําเสนอและ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดโครงการประชุม
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ฯ แนวทางการจัดส่งบทความวิชาการและผลงานวิจัย แบบแสดงความจํานงในการส่งผลงาน และใบสมัครเข้าร่วม
การประชุม ได้ที่เว็บไซต์ www.hepa.or.th ลงทะเบียนในอัตราส่วนลด ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๙.๒  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ขอความร่วมมือจากภาควิชาสนับสนุนการซื้อโต๊ะการ
จัดงาน MU Blue Night ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัตรที่น่ังราคาบัตรละ 
๑,๐๐๐.- บาท 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่ม ี
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๐  น. 
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นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักด์ิ 
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